

Source : ผู้จัดการรายวัน

Date : 11 ส.ย. 2561 Page : 4

No :

น้ำตาลทรายถูกก.ล่อเค้ําแข่งดู หลังโมเดิร์นเทรดต้องการเพิ่มขึ้น

ผู้จัดการรายวัน360 - จับตาราคาน้ำตาลทรายสูง 1 กิโลกรัมล่อแข่งดูหลังโมเดิร์นเทรดต้องการเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองผู้บริโภคหมดยุคดักแบ่งขายหลังโซ่ห่วยทยอยเจ๊ง ชาวไร่-โรงงานมันแวน้ำมันราคาน้ำตาลตลาดโลกยังทรงตัวระดับต่ำประเมินทิศทางกองทุนฯ ส่อถึงแตกต้นปีหน้า

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานเฉลี่ยยังคงทรงตัวในระดับ 17-18 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) ส่งผลให้ราคาขายปลีกเฉลี่ยเคลื่อนไหวระดับ 21-21.50 บาทต่อกก. อย่างไรก็ตาม

เป็นที่น่าจับตาว่าราคาน้ำตาลทรายบรรจุถุงขนาด 1 กก. มีแนวโน้มจะเกิดการแข่งขันมากขึ้นเนื่องจากมีความต้องการจากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่หรือโมเดิร์นเทรดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

"ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ฯลฯ มีความต้องการน้ำตาลบรรจุถุงหนึ่ง กก.มากขึ้น เพราะคนไทยนิยมไปเดินจับจ่ายใช้สอย และส่วนหนึ่งร้านค้าโซ่ห่วยก็เริ่มปิดกิจการไปจากการเข้ามาแทนที่ของโมเดิร์นเทรดทำให้ความต้องการน้ำตาลบรรจุถุง 50 กก.ที่ต้องนำไปตักแบ่งขายเช่นอดีตเริ่มลดไปมากทำให้โรงงานน้ำตาลเริ่มมาทำบรรจุภัณฑ์ขนาด 1 กก.มากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการพร้อม

ไปกับการสร้างแบรนด์" นายบุญถิ่นกล่าว สำหรับน้ำตาลทรายบริโภคในประเทศนั้นแม้ว่าจะไม่ได้กำหนดโควตาเช่นอดีตเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบใหม่หลังการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายตามแนวทางการเปิดเสรี แต่รัฐได้บริหารจัดการที่จะกั้นน้ำตาลไว้รองรับการบริโภคในประเทศไม่ให้ขาดแคลนซึ่งฤดูการผลิตปี 60/61 ยังไม่ต้องกังวลด้วยเพราะคาดว่าจะมีผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายสูงเป็นประวัติการณ์ โดยมีอ้อยเข้าหีบถึงกว่า 134.9 ล้านตัน

และมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่า 14.6 ล้านตัน ขณะที่ความเคลื่อนไหวราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดโลกล่าสุดเฉลี่ยอยู่ที่ 11-12 เซ็นต์ต่อบอนด์ซั๊กเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก

กรณีที่บราซิลประสบภาวะภัยแล้ง ขณะที่อินเดียเดิมจะมีการส่งออกน้ำตาลส่วนเกินล่าสุดได้ชะลอการส่งออก ด้วยการเก็บสต็อกไว้แทนภาพรวมประเมินว่าราคาน้ำตาลดิบตลาดโลกเฉลี่ยไม่น่าจะเกิน 14-15 เซ็นต์ต่อบอนด์ เพราะปริมาณผลผลิตทั่วโลกภาพรวมยังคงสูง

แหล่งข่าวจากชาวไร่อ้อย กล่าวว่า ไร่เร็วฯ นี้จะหารือกับโรงงานน้ำตาลทรายถึงปัญหาของระบบอ้อยและน้ำตาลที่อาจประสบปัญหาทั้งในแง่ราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตใหม่(ปี 61/62) ที่มีแนวโน้มจะตกต่ำเฉลี่ยจะไม่เกินระดับ 800 บาทต่อดัน ขณะที่ฐานะกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย(กท.) ไม่สามารถกู้เงินมาเพิ่มราคา

อ้อยได้เช่นอดีตเพราะอยู่ระหว่างเปลี่ยนผ่านให้สอดคล้องกับการเปิดเสรีเพื่อไม่ให้บราซิลฟ้องร้องได้ ซึ่งจะทำให้ชาวไร่อ้อยอาจประสบภาวะขาดทุน

ปัจจุบัน กท.มีเงินบริหารอยู่ราวหมื่นล้านบาท แต่มีภาระจ่ายเพิ่มค่าอ้อยขั้นต้นปี 60/61 รวมเป็นเงิน 6.285 ล้านบาท นอกจากนี้ ราคาอ้อยขั้นสุดท้าย 60/61 แวน้ำมันจะต่ำกว่าขั้นต้นประเมินเบื้องต้น แต่เมื่อรวมกับรายได้ที่เข้ามาจะเหลือเงินที่อาจต้องค้างจ่ายโรงงาน 5,000 ล้านบาท ดังนั้น ช่วงต้นปีหน้า กท.จะอยู่ในสภาพถึงแตก ซึ่งไม่สามารถบริหารเพิ่มค่าอ้อยได้ จึงต้องหารือเร่งด่วนเพื่อที่จะแก้ไขล่วงหน้า